



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
31 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อให้รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, ไอเอ็นเอ็น, สำนักโฆษก)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ติดตามความก้าวหน้าในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของ บ.ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และกล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ไทยศึกษาวิจัยและผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิด DNA ซึ่งขณะนี้ผลการทดลองในหนูมีความคืบหน้าในทางที่ดี อยู่ระหว่างการรับรองผลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสัปดาห์หน้า หากผ่านการรับรองจะทดลองในลิง ซึ่งหากสำเร็จตามเป้าหมาย จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนผลิตวัคซีนเพื่อใช้สำหรับทดลองในคนระยะที่ 1 ช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และหากทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าจะทราบผลการทดลองในมนุษย์ระยะที่ 3 ในปลายปี 2564 จะถือว่าประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้เอง และคนไทยจะมีโอกาสได้รับวัคซีนเป็นประเทศต้น ๆ ของโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์)

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โควิด 19 ว่า ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยมา 7 วันแล้ว โดยผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ รวมผู้ป่วยสะสม 3,083 ราย แยกเป็น 1.การติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.9 และ 2.มาจากต่างประเทศ 639 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.8 ในจำนวนนี้อยู่ในสถานกักกันของรัฐ 146 ราย อีก 493 ราย ไม่ได้อยู่ในสถานกักกันโรคฯ เนื่องจากเดินทางกลับก่อนที่รัฐบาลจะกำหนดมาตรการ ไทยเริ่มมีผู้ป่วยรายแรกเมื่อ 13 ม.ค. จากนั้นช่วงเดือนมี.ค.เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน คือ ข้ามสมุทรมลกลับจากร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย/สถานบันเทิง/สนามมวย ซึ่งอาจารย์แพทย์ได้มาช่วยกระตุกสังคมให้จัดการกับโควิด 19 ก่อนที่ระบบสุขภาพจะจัดการไม่ได้ โดยเริ่มมีแคมเปญ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ รวมทั้งมีกฎหมายควบคุม ทั้งพ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นทุกวัน และผ่านไป 1 เดือนก็ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการเพื่อเยียวยาเศรษฐกิจ หลังจากนั้นสิ่งที่หวังจากประชาชน คือ ความร่วมมือ ซึ่งจากข้อมูลตั้งแต่มีการระบาดพบการใส่หน้ากากอนามัยสูงสุด 94% สร.สนับสนุนให้ทุกคนใช้หน้ากากอนามัย เพราะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่ไม่มีอาการอาจแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นจากละอองฝอยน้ำลายได้ สำหรับการป้องกันโรค การใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นสิ่งสำคัญควบคู่กันกับการกินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือให้สะอาด

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สร. ทำหนังสือถึงผอ.สำนักงานการบินพลเรือน ให้พิจารณาเปิดสนามบินภูเก็ตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางและเศรษฐกิจของ จ.ภูเก็ต ด้าน ผวจ.ภูเก็ต เสนอให้เปิดสนามบินภูเก็ตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขในการใช้ท่าอากาศยาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงแนวปฏิบัติของร้านนวด ร้านสปา ที่ได้รับการผ่อนปรนระยะ 3 ว่าผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และหน้ากากอนามัย สำหรับให้บริการลูกค้า และต้องสวมทุกครั้งที่ใช้บริการ รวมทั้งจัดเตรียมแอลกอฮอล์ เครื่องวัดไข้ เพื่อตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการ พร้อมสอบถามข้อมูลอาการไข้หรือไอ ผู้ประกอบการทุกแห่งต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์กรมฯ และจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากผ่านหลักเกณฑ์จะได้ใบรับรองว่าผ่านมาตรการของ สร. ส่วนร้านที่ไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามโพสต์

-ช่วงที่ผ่านมา มีคณะสงฆ์กว่า 229 รูปเดินทางกลับจากประเทศอินเดีย โดยมีกรมการแพทย์ดูแลการกักตัวให้เป็นไปตามหลักสาธารณสุขและสอดคล้องกับหลักธรรมวินัย ซึ่งมีรายละเอียดต่างจากคนทั่วไป เช่น ต้องให้เจ้าคณะอำเภอประกาศให้โรงแรมที่ใช้กักตัวเป็นเขตสังฆาวาส ต้องนิมนต์พระสงฆ์อธิการจากวัดใกล้ ๆ มาเป็นตัวแทนรับพระเคนอาหาร แล้วให้เจ้าหน้าที่นำไปถวายต่อที่หน้าห้องพัก เป็นต้น

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแชนนัล, siamsport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thematter, thestandard, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ที่วิทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เพศชาย อายุ 32 ปี เป็นนักศึกษา กลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ผ่านทางด่านป่าดงเบขาร์ เข้าพักที่ จ.สงขลา ซึ่งที่สถานกักกันของรัฐดังกล่าวติดเชื้อแล้ว 8 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1

ประเด็นข่าว

ราย เป็นชายไทย อายุ 84 ปี เป็นโรคหอบหืด รักษาที่รพ.สุโงโกลก ผ่าตัดสะโพก พักฟื้นอยู่หอพิเศษ มีการสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่นอนอยู่ในหอผู้ป่วยเดียวกัน รวมเสียชีวิต 58 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,083 ราย รักษาหายกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย ผู้ที่รักษาหายรวม 2,966 ราย สำหรับการผ่อนปรนระยะที่ 3 สิ่งที่น่ากังวลใจคือการติดเชื้อในประเทศ ซึ่งสธ.จะเปรียบเทียบจำนวนเป็นรายสัปดาห์และค้นหาผู้ติดเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในสถานที่เสี่ยง ตั้งเป้า 1 แสนราย ใน 12 เขต ขณะนี้ค้นหาไปแล้ว 32,518 ราย หรือ 1 ใน 3 ยังไม่มีรายงานพบเชื้อ ส่วนวันหยุดชดเชยเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกา และกรม. ตัดสินใจ ทั้งนี้ ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใช้บริการในกิจการหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลายเป็นระยะที่ 3 โดยศบค.ชุดเล็กลงความเห็นว่ามีผ่านวันแรกประชาชนให้ความร่วมมือดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, innnews, thestandard, nationweekend)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกา และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีชดเชยวันหยุดช่วงสงกรานต์ 2563 ในเดือนก.ค. ว่า ยังต้องติดตามสถานการณ์และความร่วมมือในการผ่อนปรนระยะที่ 3 จึงจะมีแนวทางไปสู่ระยะที่ 4 ได้ สิ่งสำคัญวันนี้คือ ชีตความสามารถด้านการสาธารณสุข แพทย์พยาบาล ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ และความร่วมมือจากภาคประชาชน ส่วนกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นจะอนุญาตให้คนไทยเข้าประเทศได้ ต้องดูมาตรการที่เหมาะสมก่อนและต้องหารือทั้งสองฝ่าย เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นการท่องเที่ยวจะเปิดในลักษณะประเทศต่อประเทศ และต้องเป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ควบคุมได้ นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการเปิดน่านฟ้า จะต้องหาข้อมูลจากหลายส่วนมาประเมิน ประเมิน ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตค่าหัวคิวสถานกักกันของรัฐ ตำรวจกำลังตรวจสอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, springnews, kapook, thebangkokinsight)

-นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ ศบค.ชุดใหญ่จะมีการประชุมและพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ซึ่งเดิมหารือกันว่าอาจเป็นช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 5 - 6 ก.ค. 2563 โดยต้องหารือกับนายกา และที่ประชุม ศบค. โดยเฉพาะสธ.ว่าควรชดเชยในช่วงใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ

-นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัด ก.คมนาคม เปิดเผยผลการประชุมเตรียมการระบบขนส่งสาธารณะ หลัง ศบค. ผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 ที่ประชุมฯ มีมติให้เปิดเส้นทางรถขนส่งสาธารณะทุกระบบ 100% ยกเว้นจังหวัดที่ยังมีมาตรการห้ามเข้า ซึ่งจะครอบคลุมการเปิดเส้นทางทั้งรถทัวร์ รถไฟ และเครื่องบิน รวมถึงเส้นทางรถทัวร์สู่ภาคใต้และรถไฟทางไกล สำหรับ 19 จังหวัดที่มีมาตรการห้ามเดินทาง ขณะนี้มีแนวโน้มจะคลายล็อกดาว์น แต่มอบหมายให้ขนส่งจังหวัดไปสอบถามแต่ละจังหวัดก่อน โดยจะเสนอให้ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กพิจารณาวันที่ 4 มิ.ย. และหาก 19 จังหวัดคลายล็อกดาว์น คาดว่าวันที่ 5-6 มิ.ย. น่าจะเปิดเดินรถ 100%

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.คนไทยป้องกันตัวลดลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, innnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุว่า สธ. ร่วมกับองค์การอนามัยโลก ม.มหิตล สปสข. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สสำรวจพฤติกรรมป้องกันตัวเองของ 3 กลุ่ม คือ อสม. ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ และผู้ตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ พบว่า กลุ่ม อสม. ป้องกันตัวเองดีที่สุด 87% ผู้ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ 74.8% และผู้ตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ 72.7% และผลสำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองเทียบกับเดือนเม.ย. พบว่า อสม. ทำน้อยลง 6.6% ผู้ตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ทำน้อยลง 13% และผู้ตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ 11% ส่วนผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของนิด้าโพล พบว่า ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ร้อยละ 6.12 ระบุว่า คนในสังคมการ์ดตกมาก เริ่มไม่มีการป้องกันตัวเอง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตลาดสด ตลาดนัดไม่จำกัดการเข้า-ออกของผู้ซื้อ รถประจำทางเอกชนบางสายไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ร้อยละ 32.99 ระบุว่า การ์ดค่อนข้างตก ขาดความระมัดระวัง ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 27.66 ระบุว่า คนในสังคมการ์ดไม่ค่อยตก ส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงความปลอดภัย มีการระมัดระวังตัวป้องกันตัวเองค่อนข้างดี ร้อยละ 29.18 ระบุว่า การ์ดไม่ตก เพราะส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

2.โรค COVID-19 กับภาวะอักเสบหลายระบบในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ)

-รศ.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยมีรายงานจากทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ พบผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นเจ็บป่วยรุนแรงด้วยลักษณะคล้ายกับกลุ่มอาการคาวาซากิ ร่วมกับมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน บางรายอาการรุนแรงทำให้ทำงานของร่างกายล้มเหลวหลายระบบ พร้อมกับมีภาวะช็อก เชื่อว่าสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากพบแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด 19 ในผู้ป่วยหลายราย เรียกภาวะนี้ว่า Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and Adolescents (MIS-C) แม้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับโรคคาวาซากิ แต่มีหลายประเด็นแตกต่างกัน และผู้ป่วยส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาลดการอักเสบกลุ่ม IVIG หรือ สเตียรอยด์ เกือบทั้งหมดสามารถหายและกลับบ้านได้ มีจำนวนน้อยที่เสียชีวิต การรายงานผู้ป่วยในแต่ละภูมิภาคมีความหลากหลาย นำมาวิเคราะห์หาข้อสรุปว่าสัมพันธ์กับการติดเชื้อ COVID-19 ได้ยาก WHO จึงพัฒนาฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน ช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลนำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีความน่าเชื่อถือ โดยขอความร่วมมือแพทย์ทั่วโลกบันทึกข้อมูลใน WHO COVID-19 Clinical Data Platform กรมการแพทย์ได้มอบหมายให้สถานพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการเข้าได้กับ MIS-C บันทึกข้อมูลและส่งต่อข้อมูลในกรณีรายที่สงสัย จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติดังกล่าว หากผู้ปกครองพบเด็กมีไข้สูงเกิน 3 วัน มีอาการทางเดินอาหาร หรือมีผื่นผิวหนัง ตาแดง

ประเด็นข่าว

สามารถปรึกษาพ.ใกล้บ้านหรือสถาบันฯ

3. การเปิดเทอมไม่ทำให้เด็กเสี่ยงติดโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงเด็กที่มีอาการโรคควาซาซากิและโควิด 19 จะมีอาการป่วยน้อยกว่าร้อยละ 1 ทำให้มีความกังวลว่าการเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค.นี้ เด็กจะเป็นกลุ่มที่ป่วยไม่แสดงอาการและนำเชื้อกลับบ้าน ว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมอนามัยเตรียมมาตรการในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานการณ์โรคระบาดไว้พร้อมแล้ว ทั้งโรคโควิด 19 และโรคอื่น ๆ ที่พบบ่อยช่วงฤดูฝน

4. ผู้ป่วยชาวกัมพูชาเดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนาในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, workpointnews, เฟซบุ๊ก “หมายจับกับบรรจง”)

- นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีประเทศกัมพูชาพบผู้ป่วยชายชาวกัมพูชา อายุ 26 ปี ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากโรงเรียนสอนศาสนาใน จ.ยะลา ว่า ภายใต้กฏอนามัยระหว่างประเทศ เมื่อกัมพูชาเจอผู้ป่วยต้องแจ้งให้ประเทศไทยทราบ ขณะนี้กองระบาดวิทยากำลังร่อนหนังสือจากสาธารณสุขกัมพูชา เบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวเข้าด่านมาทางสระแก้ว มีผู้ร่วมทางประมาณ 10 คน กรมฯ กำลังทำงานร่วมกับ กสทช. เพื่อให้ได้เครือข่ายของผู้ที่ใช้เครื่องมือสื่อสารในระหว่างนั่งรถตู้ในวันที่เดินทาง โดยรายละเอียดจะดำเนินการให้ทราบภายหลัง

5. การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก-ปฐมวัย

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

- สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก จัดเวทีเสวนาออนไลน์ “ปิดเมือง...ต้องไม่ปิดโลกการเรียนรู้ของเด็ก : ตอน ปลดล็อคเด็กเล็กจากเรียนหน้าจอ” เพื่อถกปัญหาสถานการณ์เรียนออนไลน์ในกลุ่มเด็กเล็ก พร้อมหาทางออกของแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในยุค New Normal โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารมสุขภาพจิตและประธานมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน แสดงความเห็นว่าการเรียนรู้ผ่านหน้าจอมี 2 แบบ คือ การเรียนออนไลน์และการเรียนออนแอร์ (เรียนผ่านทีวี) ซึ่งเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยไม่เหมาะจะเรียนออนไลน์จึงให้เรียนรู้ผ่านออนแอร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในลักษณะ Passive ที่มีคุณภาพต่ำมาก การไปโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กเล็ก เพราะการเสริมสร้างพัฒนาการและสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็ก แนะนำวิธีการจัดตารางเวลาเรียนรู้ให้เด็กอย่างสมดุล โดยบรรจุกิจกรรมสร้างสรรค์ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.การเล่นแบบอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กคิดเองว่าอยากทำอะไร เล่นอะไร การเคลื่อนไหวทางกายอย่างอิสระ การทำงานศิลปะแบบต่างๆ ฯลฯ 2.ฝึกทักษะชีวิตผ่านกิจวัตรประจำวันร่วมกับพ่อแม่ เช่น ทำงานบ้าน เด็กจะได้เรียนรู้วินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ และ 3.กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอ้อม เช่น การอ่านหนังสือ การเขียนไดอารี่ ฯลฯ ช่วยให้เด็กบริหารเวลาได้ ไม่ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดทั้งวัน

6. โรงเรียนตั้งข้อจำกัดเด็กสวมหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวหุ้น, kapook

- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @inthesummer โปสต์วิจารณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งจำกัดการสวมหน้ากากอนามัยของนักเรียน ให้เด็กชายสี่ชั้น ส่วนเด็กหญิงสี่ชั้น และห้ามมีลาจ มีผู้เข้ามาวิพากษ์และแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อบังคับดังกล่าว มองว่าเป็นการลดทอนสิทธิเสรีภาพของเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์เดลินิวส์

- นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ศธ.ไม่มีการบังคับให้นักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยลักษณะใด แต่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

- ด้าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า อยากให้โรงเรียนทุกแห่งยึดหยุ่นในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการให้นักเรียนและครู รวมถึงบุคคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพราะต้องการป้องกันการแพร่เชื้อตามมาตรการของ ศธ. เท่านั้น

7. ผู้บริหาร สธ. ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารช่วงโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Red Skull Variety

- เผยแพร่ภาพผู้บริหารของ สธ. ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า ดูจากวันที่โพสต์ภาพเป็นช่วงเข้าสู่การผ่อนปรนระยะที่ 2 และตั้งคำถามว่าสามารถนั่งร่วมทานอาหารกันโต๊ะยาวแบบนี้ได้หรือไม่

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

- จ.พระนครศรีอยุธยา โบราณสถานต่าง ๆ วัดและสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการด้านการธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มเปิดให้บริการ พร้อมแนะนำทุกฝ่ายว่าเข้มมาตรการป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด 19

- จ.ชลบุรี ริมชายหาดเมืองพัทยาและชายหาดจอมเทียน ผู้ประกอบการเริ่มเปิดให้บริการ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเล่นน้ำทะเลและเดินเล่นชายหาดเป็นจำนวนมาก

- จ.ตราด สัปดาห์นี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกาะช้างกว่า 5,000 คน แต่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่มุ่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และเดินทางมาเป็นครอบครัว

- จ.ตรัง เปิด 2 สายการบิน ท่าอากาศยานตรังยืนยันพร้อมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค

- จ.พิษณุโลก มีนักท่องเที่ยวมาจองสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในตัวเมืองจำนวนมาก โดยทางสนามจัดมาตรการเข้ม ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ

ประเด็นข่าว

-จ.มหาสารคาม ค่ายมวยตาบรินสารคาม เริ่มให้ฝึกซ้อมการชกกลมโดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิสรา, sanook, มติชนสุดสัปดาห์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, เนชั่นทีวี, New18)

-WHO และนักวิทยาศาสตร์หลายคน ยืนยันว่า ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าเชื้อไวรัสโคโรนาอ่อนกำลังลง หลังจากแพทย์ประเทศอิตาลีระบุว่าไวรัสโควิด 19 กำลังลดความรุนแรงลง ด้าน นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่ องค์การอนามัยโลก เตือนการเข้ายาปฏิชีวนะที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 จะทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยามากขึ้น และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ นายไมเคิล ไรอัน ผอ.ฝ่ายฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก สั่งจับตาทะกาะอีกเสบในเด็กที่เชื่อมโยงกับไวรัสโควิด 19 เนะสังเกต 5 อาการ

-**อาเซียน** นัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน + 3 สมัยพิเศษ วันที่ 4 มิ.ย.นี้ ผ่านระบบทางไกล ถกแนวทางรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

-**ญี่ปุ่น** เมืองคิตะคิวชู พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 9 วัน รวม 97 ราย โดยมี 34 ราย ที่ไม่สามารถสืบที่มาได้ และมีนักเรียนอนุบาล 5 คนในห้องเดียวกันติดเชื้อทางการญี่ปุ่นยังกังวลถึงการแพร่ระบาดในรพ. จากความแออัดในห้องพักนอนของบุคลากร และการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน จึงออกมาตรการให้หลีกเลี่ยง 3c คือ closed spaces (สถานที่ปิด) crowded conditions (การแออัด) และ conversation in close proximity (การพูดคุยระยะใกล้ชิด)

-**สหรัฐฯ** บริษัท Gilead Sciences Inc รายงานผลการทดสอบการใช้ยาเรมเดซิเวียร์รักษาผู้ป่วย 600 ราย พบได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยกว่า 76% ที่ได้รับยาติดต่อกันนานกว่า 5 วันมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

-**รัสเซีย** กองทุนความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซีย ระบุ จะเริ่มใช้ยาต้านไวรัสที่ได้รับการอนุมัติขานานแรกรักษาผู้ป่วยโควิด 19 วันที่ 11 มิ.ย. โดยผลการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วย 330 คน พบว่าเห็นผลภายใน 4 วัน

-**เกาหลีเหนือ** อนุญาตให้โรงเรียนทั่วประเทศกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในเดือนนี้

-**เปรู** มีผู้ติดเชื้อ 160,000 คน มากเป็นอันดับ 10 ของโลก ผู้เสียชีวิตกว่า 4,500 คน ประธานาธิบดี มาร์ติน วิซคารา ระบุ การพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นผลมาจากการตรวจหาผู้ติดเชื้อกว่า 1 ล้านคน

-**จีน** มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อวันที่มณฑลเสฉวน 16 คน สูงสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยใหม่ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ ขณะที่รพ.มิตรภาพจีน-ญี่ปุ่น เผยแพทย์ที่ติดโรคโควิด 19 ระหว่างรักษาผู้ป่วย จนอาการทรุดผิพหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ ได้เสียชีวิตแล้วจากภาวะเลือดออกในสมอง หลังจากรักษาานานกว่า 4 เดือน

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,392 ราย แพทย์ระบุ สาเหตุที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงมาจากการตรวจหาเชื้อมากขึ้น โดยเฉพาะใน 24 ชม.ที่ผ่านมาตรวจไปแล้ว 100,000 ราย

-**อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 467 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 26,940 ราย สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-**ภูมิภาคลาตินอเมริกา** มียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 1.1 ล้านราย

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 6,278,606 ราย เสียชีวิตรวม 374,158 ราย รักษาหายรวม 2,852,761 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 1,837,170 ราย เสียชีวิต 106,195 ราย บราซิล ติดเชื้อ 514,992 ราย เสียชีวิต 29,341 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 414,878 ราย เสียชีวิต 4,855 ราย สเปน ติดเชื้อ 286,509 ราย เสียชีวิต 27,127 ราย และอังกฤษ ติดเชื้อ 274,762 ราย เสียชีวิต 38,489 ราย

นพ.อมร นนทสุด เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ hfocus

-นพ.วรเชษฐ เตชะรัถิ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า นพ.อมร นนทสุด อดีตปลัด สธ. วัย 92 ปี เสียชีวิต เวลา 17.00 น. หลังเข้ารับการรักษาที่รพ.มากกว่า 2 สัปดาห์ ด้วยโรคชราและโรคประจำตัว โดยนพ.อมรเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง อสม. ถือเป็นปูชนียบุคคลของระบบสาธารณสุขมูลฐาน และได้พัฒนาระดับ อสม.ให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของวงการสาธารณสุขระดับชาติ

ยาย ผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์(แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, newstv)

-ความคืบหน้ากรณีบัตรสนเท่ห์ร้องเรียน นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เรียกรับเงินบริษัทฯเข้ากองทุนพัฒนา รพ.ขอนแก่น โดยมีการตั้งคกก.สอบสวนและรายงานผลเบื้องต้นว่า ผิดระเบียบป.ป.ช.จากการรับเงินบริจาคบริษัทฯตามจำนวนการจัดซื้อยา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. ระบุ จากการตรวจสอบพบว่ามิมีผลความผิดชัดเจน และมีการขัดขวางการสอบสวนของคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง การข่มขู่พยาน และการประท้วง ซึ่งการตรวจสอบข้อกล่าวหาฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น ตามปกติจะมีการพิจารณาและการย้ายออกจากพื้นที่เพื่อการสอบ โดยคกก.มีหลักฐานชัดเจน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า การโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัด สธ. ทุกอย่างต้องมีความเป็นธรรมและต้องมีหลักฐาน

-พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า การโยกย้ายครั้งนี้ไม่มีธรรมภิบาล ที่ระบุว่ามิพดติกรรมคล้ายรวมตัวชุมนุมประท้วงนั้น การยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็นเรียกร้องความเป็นธรรม ส่วนการรวมตัวกันเป็นการให้กำลังใจนพ.ชาญชัย และให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากร รพ.ขอนแก่น เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และนพ.ชาญชัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นข่าว

เตือนเห็ดพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงหลังฝนตกจะมีการเติบโตของเห็ดป่า แต่ละปีพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษเป็นประจำ เนื่องจากเห็ดป่ามีทั้งที่รับประทานได้และเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน เห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือ เห็ดระโงกพิษ ซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวหรือเห็ดไข่ห่านที่รับประทานได้ แต่เห็ดระโงกพิษมีก้านสูง กลางดอกหมวกจะนูนเล็กน้อย มีกลิ่นค่อนข้างแรง นอกจากนี้ ยังมีเห็ดเมือกโครเหลือง อาการหลังกินเห็ดพิษจะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายอุจจาระเหลว ไม่ควรซื้อยากินเองหรือรักษาด้วยหมอยาพื้นบ้าน ควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียด

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสี่ยงโรคลมแดด

สื่อที่นำเสนอ :

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคลมแดด หรือ Heat Stroke เป็นความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงจากการเผชิญกับสภาพอากาศที่มีความร้อนสูง อาการเริ่มจากอุณหภูมิร่างกายค่อยๆ สูงขึ้น เมื่อเกิน 40 องศาเซลเซียส ร่างกายจะไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้รู้สึกผิดปกติ กระสับกระส่าย ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว หายใจหอบ ตัวแดง สับสน ชักเกร็ง หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะซึมลงและอาจเสียชีวิตได้ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดด หรือหากอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร้อนร่วมกับขาดน้ำ อาจจะทำให้เกิดโรคลมแดดง่ายขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเส้นเลือดสมองตีบอุดตันซ้ำได้ ควรหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนจัด ดื่มน้ำให้เพียงพอ รับประทานยาสม่ำเสมอ

จับโรงงานผลิตเจลล้างมือปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์

-พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พ.ต.อ.ชนันนันธ์ สารวัตรภัยแพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ., นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. และภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมแถลงผลการตรวจค้นบริษัท มานะภัณฑ์ เครื่องหอม จำกัด จ.สมุทรสาคร ได้ของกลางผลิตภัณฑ์เจลล้างมือขนาด 4,000 ม.ล. และ 1,000 ม.ล. และชนิดสเปรย์ ขนาด 10 ม.ล. ทั้งหมดติดฉลากสินค้าปลอม รวมทั้งวัตถุดิบรวม 3,000 ลิตร และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 6,865 ขวด นำไปตรวจสอบตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบเมทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมถึง 99.59% จึงแจ้งข้อหาผลิตเครื่องสำอางไม่ปลอดภัย และจำหน่ายเครื่องสำอางปลอม

ค่าตอบแทน อสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่รมว.สธ. มีนโยบายบริหารงบประมาณ 45,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยเพิ่มค่าตอบแทนให้อสม. 500 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่มี.ค. 2563 ถึง ก.ย. 2564 พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพรพ.สต. ด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ในวงเงิน 200,000 บาท ว่า ต้องขอขอบคุณรมว.สธ. ที่เห็นความสำคัญของบุคลากรด้านสาธารณสุขในชนบท ที่ครั้งนี้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับการระบาด แต่ส่วนตัวได้อภิปรายเรียกร้องปรับค่าตอบแทนอสม.เดือนละ 1,500 บาท

ข่าวปลอมตีมน้ำอัดลมเสี่ยงมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-กรณีมีการแชร์ข้อความว่า หากดื่มน้ำอัดลมจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหลากหลายชนิด อย.ให้ข้อมูลว่าไม่เป็นความจริง หากบริโภคน้ำอัดลมมากเกินไปจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน และทำให้ฟันผุได้ แต่ยังไม่มียางานการวิจัยยืนยันว่าจะทำให้เกิดโรคมะเร็ง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

